



กรมข่าวทหารบก  
Directorate of Intelligence  
Royal Thai Army

## ข่าวสารนิเทศ (Press Release)



กองทัพบก  
Royal Thai Army

Email [inteldiv@rta.mi.th](mailto:inteldiv@rta.mi.th)

Website: <https://dint.rta.mi.th/index.php>

### การเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารบกของผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา

๒ เมษายน ๒๕๖๒

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยในระดับผู้นำ ผู้นำทั้งสองประเทศ เน้นการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน พร้อมกับแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนต่าง ๆ โดยสันติวิธี ขณะที่ ความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ประชาชนบริเวณแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนื่องจากรูปแบบการดำรงชีวิตที่มีความคล้ายคลึงกัน อีกทั้ง ประชาชนทั้งสองประเทศ ยังมีการแลกเปลี่ยนทางการค้า (สินค้าเกษตร และเครื่องอุปโภคบริโภค) ปริมาณมาก

ในส่วนของผู้นำกองทัพทั้งสองประเทศ ได้ร่วมกันเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตามแนวชายแดนให้มีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีความร่วมมือในระดับกองทัพที่ทั้งสองฝ่ายมีกลไกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างใกล้ชิด อาทิ คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย - กัมพูชา (General Border Committee - GBC) คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา (Regional Border Committee - RBC) และคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (Joint Working Group - JWG) ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแก้ไขปัญหาระหว่างกัน นอกจากนี้ ไทยและกัมพูชา ยังมีความร่วมมือในโครงการพัฒนาตามแนวชายแดนในการกำหนดหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนระหว่างกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศ

การเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ของผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาและคณะระหว่าง ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ศาลาว่าการกลาโหม เยี่ยมชมกรมยุทธศึกษาทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถานที่ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อนำไปปรับปรุงและศักยภาพด้านการศึกษา โดยเฉพาะขีดความสามารถของบุคลากรของกองทัพ หลังจากนั้น จะเดินทางเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ซึ่งมีความร่วมมือด้านการทหารที่ใกล้ชิดกับกองทัพบกกัมพูชาอยู่แล้วในปัจจุบัน เนื่องจากกองทัพบกกัมพูชาได้เคยส่งกำลังพลเข้ารับการฝึกในหลักสูตรส่งทางอากาศ และได้เข้าร่วมการฝึกผสม ภายใต้รหัส LAND EX THACAM เมื่อปี ๒๕๖๐ ณ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการฝึกเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษและการต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งกิจกรรมกระโดดร่มมิตรภาพ ไทย - สิงคโปร์ - เวียดนาม - กัมพูชา ระหว่างการฝึก Flash Thunder ระหว่างกองทัพบกไทยกับ

กองทัพบกสิงคโปร์ เมื่อปี ๒๕๖๑ ที่จังหวัดลพบุรี สำหรับความร่วมมือด้านศึกษา กองทัพบกไทย ได้สนับสนุนหลักสูตรทางทหารให้แก่กองทัพบกกัมพูชา ที่สำคัญ อาทิ หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ปีละ ๑ นาย ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นมา กองทัพบกกัมพูชา ได้ส่งนายทหารนักเรียนมาเข้ารับการศึกษาเป็นประจำทุกปี

ทั้งสองกองทัพมีความร่วมมือตามแนวชายแดนหลายประการ ซึ่งที่ผ่านมา จากความร่วมมือที่เกิดขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและสงบสุข ไม่ว่าจะเป็น การลาดตระเวนร่วม การปักปันเขตแดนร่วม การป้องกันและปราบปรามการประกอบอาชญากรรมตามแนวชายแดน โดยใกล้ชิด เพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ เช่น การลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน การค้ามนุษย์ และการลักลอบตัดไม้ รวมทั้งการป้องกันและดูแลเหยื่อในภาคแรงงาน พร้อมทั้งร่วมกันเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีตามแนวชายแดน สอดคล้องกับนโยบายของผู้นำทั้งสองประเทศ ในการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ซึ่งความร่วมมือตามแนวชายแดน เป็นหนึ่งในประเด็นที่อาจมีการหารือกันในครั้งนี้ นอกเหนือจากประเด็นความมั่นคงอื่น อาทิ การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่ต่าง ๆ ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา เป็นจุดผ่านแดนถาวร มีความมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ การพบปะสนทนาระหว่างตัวผู้นำกองทัพทั้งสองประเทศ เป็นช่องทางที่จะช่วยให้ทั้งสองฝ่าย สามารถชี้แจงและอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้ รวมทั้งการเพิ่มกลไกที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้ในอนาคต ส่วนในประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายอาจแลกเปลี่ยนทัศนะในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย ที่ทุกประเทศมีความจำเป็นต้องเพิ่มความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อป้องกันและป้องปรามไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและภูมิภาคโดยรวม รวมทั้งความร่วมมือในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ในกรอบสหประชาชาติ ที่ทั้งกองทัพไทยและกองทัพบกกัมพูชา ต่างได้ร่วมปฏิบัติการกิจในภูมิภาคแอฟริกาในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารบกไทยและผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา เคยได้พบหารือกันมาแล้ว ๒ ครั้ง โดยครั้งแรก เกิดขึ้นระหว่างการประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ (19<sup>th</sup> ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting - ACAMM) ณ เมืองมะละกา มาเลเซีย ระหว่าง ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และครั้งที่สอง ผู้บัญชาการทหารบกไทย ได้เดินทางเยือนกัมพูชา ระหว่าง ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนั้น ในการพบปะสนทนากันในครั้งนี้ นับเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างสองผู้นำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดินทางเยือนกองทัพไทยของผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา นับเป็นครั้งแรกในรอบ ๑๐ ปี ของการเยือนกองทัพไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพ แสดงให้เห็นถึงใกล้ชิดระหว่างผู้นำกองทัพ และความสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพที่แน่นแฟ้น และดำรงการพัฒนาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง

\*\*\*\*\*